

"Khi nào chúng ta đổ t mình vào vì c cáo bu c k khác và lên án ng i khác thì chúng ta có lý để nói ch c ch n r ng chúng ta đang đổ ng về phía Satan - k cáo bu c nguyên th y." (LM. Kevin Joyce)

B N D CH

**BÀI GIẢNG CỦA A CHA CHÁNH X KEVIN JOYCE
TRONG THÁNH L KÍNH CHÚA THÁNH TH N HI N XU NG,
19-5-2002, T I NGUY N Đ NG CÁC THÁNH T Đ O VN**

1. Anh chị em thân mến,

Tôi chào đón tất cả anh chị em với niềm vui lớn trong niềm vui và hạnh phúc này. Hôm nay, mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta mừng sinh nhật của Hội Thánh. Và hôm nay, chúng ta hân hoan mừng mặt trăng sáng mới của Giáo xứ Thánh Maria Goretti và Giáo Hội San Jose.

2. Chúa Giêsu đã đưa ra những lời hứa thật ngọt ngào cho Giáo Hội. Ngài hứa rằng các công nhân không thể phá đổ của Giáo Hội. Ngài hứa rằng tất cả thành phần của Giáo Hội và Chúa Thánh Thần; và sẽ luôn với chúng ta cho đến ngày tận thế. Ngài cũng hứa với chúng ta rằng trong thế giới, chúng ta sẽ gặp khó khăn, nhưng chúng ta phải can đảm vì Ngài đã thắng thế gian (GA 16:13). Những ngày đầu tiên ở Giêrusalem, Giáo Hội đã gặp khó khăn - đôi lúc từ những kẻ thù bên ngoài, những kẻ chống Chúa Thánh Thần và đôi lúc xuất phát từ ngay trong lòng Giáo Hội - bởi những mâu thuẫn giữa các phe nhóm trong Giáo Hội. Giáo Hội San Jose cũng đã báo động vì những hận thù giữa một vài thành phần đã quên rằng mình là anh chị em trong Chúa Kitô. Họ đã quên lời của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai hôm nay: "Ví như thân thể người ta chết là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Khí để trở nên một thân thể."

3. Hôm nay chúng ta cử hành hai chức vụ của Chúa Thánh Thần - một đã làm rung chuyển trái đất và hoàn vũ, và một khiêm tốn hơn và có tính cách của phụng vụ. Chức vụ thứ nhất, dĩ nhiên là mệnh lệnh Phục Sinh và Lễ Hiện Xuống, chức vụ thứ hai sẽ chết và vì c gọi Chúa Thánh Thần đến. Thứ nhất, chúng ta cũng nhìn thấy mệnh lệnh này như là một sự chiếu sáng của sự hòa giải và kết thúc trên những đổ máu của Satan là "Kẻ Cáo Bu c". Chúa Giêsu là "Người Hòa

Gi"i". Khi nào chúng ta đ"t mình vào vi"c cáo bu"c k" khác và lên án ng"i khác thì chúng ta có lý đ" nói ch" c ch" n r"ng chúng ta đang đ"ng v" phía Satan - k" cáo bu"c nguyên th"y. Và khi chúng ta chỉ"n đ"u đ" mong m"i ng"i g"n l"i v"i nhau, tha th" nh"ng phi"n mu"n cũ, chúng ta có th" ch" c ch" n r"ng mình đang " v" phía Thiên Chúa.

4. Nguy"n Đ"ng Các Thánh T" Đ"o Vi"t Nam này t" kh"i th"y là ngôi nhà tinh th"n và là đ"u ch" hy v"ng c" a nh"ng ng"i t" n"n Vi"t Nam tr"n ch"y s" áp b" c c" a C"ng s"n trên quê h"ng h". Vài năm sau, n"i này tr" nên bi"u t"ng c" a s" tranh ch"p trong C"ng Đ"ng Vi"t Nam. Ngày nay, n"i này l"i là đ"u ch" c" a s" hòa gi"i và hi"p thông. Các s" h"u ch" c" a Nguy"n Đ"ng Các Thánh T" Đ"o VN là H"i C"ng Đ"ng Công Giáo VN đã h"t s" c qu"ng đ"i dâng hi"n c" s" này cho Giáo x" Thánh Maria Goretti vì h" mu"n Nguy"n Đ"ng này đ" c hoàn toàn k"t h"p vào đ"i s"ng Giáo H"i Công Giáo. Nhân danh giáo x" Thánh Maria Goretti, tôi mu"n bày t" lòng bi"t "n chân thành c" a tôi đ"n quý v".

. Hôm nay, Đ"c Giám M" c c" a chúng ta đ"n ch" t" a l" nghi, vì ngài là đ"u ch" hi"p nh"t c" a Giáo H"i San Jose và đ"u ch" hi"p nh"t gi" a chúng ta và Giáo H"i hoàn vũ. Nguy"n Đ"ng Các Thánh T" Đ"o VN này bây gi" l"i m"t l"n n" a hoàn toàn k"t h"p v"i đ"i s"ng c" a Giáo H"i hoàn vũ và s" là n"i b"i đ"ng tinh th"n cho muôn v"n ng"i thu" c m"i th" h" t"ng lai. Hôm nay, chúng ta c" hành hoa trái xinh t"i c" a l"i c"u nguy"n trong l" Hi"n Xu"ng: "L"y Chúa Thánh Th"n, xin hãy đ"n đ"i m"i b" m"t trái đ"t."